

Số: 756 /CAT-PC06

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v phối hợp thực hiện thông báo lưu trú đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Căn cứ theo Điều 31 Luật Cư trú quy định: “*Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú ...*” và “*Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ Công an quy định*”. Theo quy định hiện nay, ngoài việc thông báo lưu trú trực tiếp hoặc qua điện thoại, người dân và doanh nghiệp **có thể thông báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến** góp phần tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm chính xác, kịp thời, tránh gây phiền hà, hạn chế đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện thông báo lưu trú qua dịch vụ công, người dân cần đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; cơ sở có chức năng lưu trú liên hệ Công an cấp xã tại nơi đặt trụ sở lưu trú để được cấp tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Theo thống kê theo dõi trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2021 đến ngày 08/3/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.925 cơ sở có chức năng lưu trú đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (trong đó chỉ có 05 cơ sở khám chữa bệnh) đã thực hiện thông báo 44.703 lượt (trong đó tại cơ sở khám chữa bệnh là 1.050) với số liệu nêu trên cho thấy kết quả thực hiện thông báo lưu trú trên địa bàn tỉnh, nhất là tại cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý cư trú theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định Luật Cư trú, nhất là việc thông báo lưu trú tại cơ sở chữa bệnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã có văn bản số 263/BCA-C06 ngày 09/02/2022 gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020. Căn cứ nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp, chỉ đạo cơ quan, tổ chức thuộc quyền trực tiếp quản lý như: nhà lưu trú, cơ sở chữa bệnh,... thực hiện nghiêm quy định về thông báo lưu trú, chủ động liên hệ với Công an cấp xã tại nơi đặt trụ sở để được cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú và được hướng dẫn thực hiện thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công theo quy định.

Công an tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp, triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên (để phối hợp);
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Giám đốc - CAT (để phối hợp);
- Lưu: PV01 (VT), PC06 (TM, Đ2).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Lê Quang Nhân**